

Thanh niên là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và tiến bộ chính trị, văn hóa; giữ vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tài và nguồn lực con người. Trong giai đoạn 2011-2020, đã lãnh đạo các Thành ủy, UBND thành phố, các chi bộ của Đảng và các đoàn thể, các ban ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ở Nghệ An thực sự mang lại kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Giai đoạn vừa qua, mặc dù công tác thanh niên diễn ra trong bối cảnh thuận lợi nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ thanh niên toàn thành phố đã thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành kiên định với mục tiêu cách mạng xã hội. Bám sát các mục tiêu của chiến lược 10 năm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu; bị ảnh hưởng là “kim chỉ nam” quyết định cho mọi nhận thức và hành động của lứa tuổi thanh niên.

Đặc biệt vì công tác giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng tự hào dân tộc; chiến lược phát triển thanh niên còn tập trung giáo dục ý thức công dân và phát huy vai trò của người trẻ vì cộng đồng. Vì tinh thần đó, hàng năm, UBND thành phố ủy thác cho các ban, ngành tổ chức Chương trình “1 tháng Tháng 3” giữa Lãnh đạo và tuổi trẻ. Đây là diễn đàn nổi bật trong năm của tuổi trẻ thành phố, khi họ tích cực tham gia “hội thảo”, “xúc tiến” về lãnh đạo thành phố và các Đảng bộ, ban, ngành về những nguyên nhân, mong muốn cũng như những giải pháp thiết thực góp phần vào quá trình xây dựng thành phố ngày càng thay đổi, tiến bộ.

Song song với đó, việc thực hiện án chiến lược còn lấy thanh niên làm trung tâm của chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Gần với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như chương trình “3 có” của Lào Nghệ Tĩnh bình đẳng xã hội; 25 lý do tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được tổ chức. Bên cạnh đó là các phiên họp việc làm công tác tổ chức tháng xuyên hàng năm, hàng quý. Song hành với nguồn vốn vay hỗ trợ của thành phố lên đến 5,62 tỷ đồng dành cho các hoạt động khi nghỉ, lập nghiệp của thanh niên, các hoạt động nói trên đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm và cũng là minh chứng cho nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc giải quyết vấn đề quan trọng và thiết yếu này.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của chiến lược là việc xây dựng hình mẫu thanh niên đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập, toàn cầu hóa. Để thực hiện mục tiêu trên, thanh niên đã tích cực tham gia vào các hoạt động nâng cao trình độ văn hóa, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung bồi dưỡng các kỹ năng thiết yếu như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị liên quan đã truyền thông về các giải pháp thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác hành chính. Ngoài ra, các phong trào, các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi, giải thưởng về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố... cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Thanh niên đã có sự đóng góp trong việc nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tin tưởng vào hoạt động học tập, lao động sáng tạo và khi nghỉ.

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2010 - 2020 của thành phố Nghệ An còn tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, Hội trên mặt trận tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện như ra quân dọn dẹp môi trường cũng như các cuộc thi như, 45 ngày xanh - sạch - đẹp, bốc xóa 5970 bảng quảng cáo rao vặt trái phép; 15 “Ngày thi bằng tình nguyện hỗ trợ nhân dân vượt khó hành chính”; các tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc... diễn ra tháng xuyên, liên tục. Vì tinh thần tận tụy vì công đồng luôn có khi dấy và phát huy, thanh niên thành phố luôn mong muốn có tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi công hiến và trung thành. Bên cạnh đó, các chương trình “Hội thảo nhân đạo”, “Cách thức hành chính” cũng có sự tham gia sôi nổi của tuổi trẻ. Tất cả đều là những dấu ấn sâu

m, óng góp vào s thay i nhn thc và khát vng cng hin ca thanh niên.

Các hot ng hình thành np sng vn hóa, vn minh cng nh áp ng nhu cu vui chi gii trí và th hng vn hóa lành mn, tin b ca thanh niên cng đin ra sôi ni. Chng trình “Đ v thanh niên”, các “Gii bóng á sinh viên”, Hi thi “Hc sinh - Sinh viên à Nng tài nng, thanh lch”, Hi thi “à Nng - con ngi - thi gian”; các chng trình vn ngh phc v thanh niên công nhân ti khu công nghip, “Ngày hi Thanh niên kho”, các gii Cu lông, Bóng bàn; Bóng á Futsal, bi li,... các Hi tri nhân k nim ngày thành lp oàn TNCS H Chí Minh; Chng trình Hc k quân i..., bên cnh vic áp ng nhu cu vn hóa, gii trí cng tng bc nâng cao sc khe, th lc và tm vóc cho thanh niên. ây cng là thành qu cho s phi hp ng u gia S Vn hóa - Th thao và oàn thanh niên thành ph trong vic t chc các hot ng vn hóa, th thao, to ra sân chi lành mn cho thanh niên.

n nay, có th khng nh, các mc tiêu, ch tiêu c bn ca chin lc v giáo dc lý tng cách mng, o c, li sng vn hóa, ý thc tuân th pháp lut cho thanh niên; nâng cao trình chuyên môn nghip v; ào to, bi dng, quy hoch, b trí s dng tài nng tr; phát trin ngun nhân lc tr có cht lng cao gn vi nghiên cu, ng dng khoa hc công ngh; gii quyit vic làm cho thanh niên... trong sut giai on 2010 - 2020 ca thành ph à Nng u t, vt ch tiêu ra. Vai tro, vị tri cua thanh niên thành ph tiếp tục c khng inh, xuất hiên ngay cang nhiều cac tập thể, ca nhân iên hình, tiên tiên, tai nng trên cac lĩnh vc; góp phn vào vic xây dng mt thành ph an bình, vn minh, hin i.

Bích Thy